





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>1. กฎหมายควบคุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, js100, pptvhd36, mcot, TNN, changmainews)</p> <p>- นางณิรช อภาจารี ผอ.กองกฎหมาย กรมอนามัย เผยว่า การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบภัยกับเหตุ ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้ผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 15 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา)</p> <p>- ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. กำชับนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้เลี่ยงการบริโภคกัญชา เนื่องจากมีสาร THC เป็น 1 ใน 3 สารห้ามทางการกีฬา โดยประสานสมาคมเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจ นักกีฬาให้รู้เท่าทันเพราะไม่ต้องการให้ถูกตัดสิทธิทางการกีฬาหากตรวจเจอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย เผยแพร่ประกาศห้ามนำกัญชา-กัญชงเข้า "สหรัฐ-บรูไน-กัมพูชา-เนปาล" ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ปรับ-จำคุก-โทษเนรเทศ หนักสุดประหารชีวิต</p> <p>- พล.ร.ต.สมบัติ จูณอม ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ท่วงกัญชาทะเลาะหนักชายแดน พบยังมี การลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านทุกวัน เสนอรัฐบาลเพิ่มโทษหนักกว่าเดิม เนื่องจากคดีนำเข้าเอาผิดได้แค่ พ.ร.บ. ศุลกากร กับ พ.ร.บ.กักพืช พันธุ์พืช ปรับไม่แพง-จำคุกไม่กี่ปี</p> <p>2. ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, topnews)</p> <p>- นางนภพรณ นันทพงษ์ ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กล่าวว่า การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 1) ควันกัญชา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2) เด็กและทารกที่สัมผัสควันกัญชามือสอง อาจได้รับผลกระทบทางจิตประสาทเช่นเดียวกับผู้สูบ 3) กระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิตในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติซึมเศร้าหรือป่วยด้วยโรคจิตเภทอยู่เดิม นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่ระบุว่ากัญชาแบบพันลำ มีอัตราการปล่อย PM2.5 เฉลี่ย 3.5 เท่าของบุหรี่แบบธรรมดา เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ</p> <p>3. ตั้งแพ่งค่ากัญชาบนทางเท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- หลังจากมีการเผยแพร่คลิปกลุ่มคนพร้อมนักท่องเที่ยวดังต่างชาติขณะใช้อุปกรณ์คล้ายบ้องกัญชา บริเวณริมถนนสีลม ขณะที่ถนนข้าวสาร มีผู้ค้ากัญชาตั้งแผงค้าบนทางเท้าถึง 4-5 ร้านอย่างโจ่งแจ้ง ด้านนายวสันต์ บุญหมื่นไวย ผอ.เขตพระนคร เผยว่า การจำหน่ายกัญชาทำได้แต่มีเงื่อนไขจำกัดอยู่ในกรณีการตั้งแผงค้าบนทางเท้าหรือทางสาธารณะต้องขออนุญาตเพราะที่ผ่านมายังไม่พบแผงค้ากัญชายื่นขอใบอนุญาต พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ค้าเลิกขาย</p> <p>- นายสง่า เรื่องวัฒนกุล นายกษมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร กล่าวว่า ได้มีการจัดระเบียบเรื่องดังกล่าวแล้ว เพราะผิดกฎหมายหาบเร่-แผงลอย ต้องขายในอาคารเท่านั้น นอกจากนี้ เสนอเปิด "ฮับกัญชา" ที่ถนนข้าวสาร เป็นที่แรกในประเทศไทย เป็นโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว แต่ต้องกำหนดเงื่อนไข</p> <p>- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การตั้งโต๊ะขายกัญชา หากเป็น "ช่อ-ดอก" ต้องจับกุม แต่ถ้าเป็น "ใบ-ยอด" จับได้ยาก เพราะไม่มีเครื่องมือตรวจหาค่า THC ส่วนการออกกฎหมายควบคุมเป็นอำนาจหน้าที่ของ สธ.</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ยอมรับว่า การขายกัญชาขณะนี้ไม่มีกฎหมายควบคุม ใช้ได้แค่กฎหมายเกี่ยวกับการตั้งร้าน ส่วนกฎหมายแพทยแผนไทย กำหนดไว้ชัดว่าห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างกฎหมายกัญชา-กัญชง ผูกผู้ค้าให้งดขายในที่โจ่งแจ้ง และคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา-กัญชง กำลังดูรายละเอียดร่างกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน ส.ค. และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
สถานการณ์ประจำวัน - สถานการณ์ในประเทศ 3 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,328 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,530,105 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 30,700 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,043 ราย รักษาหายสะสม 4,474,416 ราย ยังรักษาอยู่ 24,989 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 553,987,538 (+386,062) ราย เสียชีวิต 6,360,725 (+727) ราย รักษาหาย 528,587,178 (+267,603) ราย	-
ประเด็นสำคัญ 1. อนุทินหายป่วยโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, nationtv, js100, mcot, newtv) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โชว์ภาพผลตรวจ ATK วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 14.10 น. และเวลา 14.15 น. ในการตรวจซ้ำ 2 ครั้ง ผลตรวจขึ้น 1 ซีด เตรียมกลับมาทำงาน 4 ก.ค. นี้ 2. ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตามสิทธิ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, เดลินิวส์) - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สปสช. ยืนยันว่าผู้ป่วยโควิด 19 ยังรักษาฟรีตามสิทธิเหมือนเดิม แม้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นตั้งแต่ 1 ก.ค. แต่มีการปรับแนวทางการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขโรคโควิด 19 ซึ่งบอร์ด สปสช. จะพิจารณาวันที่ 4 ก.ค. นี้ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิดยังขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมื่อตรวจแล้วติดเชื้อ กลุ่มที่มีอาการไม่มาก หรือกลุ่มสีเขียวเข้ารับรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกแบบเจอ แจกจ่ายตามสิทธิรักษา ส่วนกลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง จะต้องพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา หากเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์สีเหลือง-แดง ยังใช้สิทธิ UCEP Plus ได้ 3. แนะนำทบทวนก่อนฉีดวัคซีนเข็ม 4-5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. เตือนฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็ม 4-5 อาจมีผลกระทบกับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ยังคงจ้วัดขึ้นตัวเก่าและไม่ตอบสนองกับวัคซีนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ เข็มกระตุ้นที่ 4-5 ควรดูที่ความเสี่ยงของแต่ละคน ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ก็จำเป็น แต่สำหรับคนปกติที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้น เพราะภูมิคุ้มกันตกภายใน 2 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ หาก FDA สหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนตัวใหม่ของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ก็อาจจะอนุญาตให้มีการขาย ซึ่งถ้าประเทศไทยปรับตัวไวกว่าในอดีตก็จะสามารถจ้วัดวัคซีนตัวใหม่ได้เร็วขึ้น โอกาสได้วัคซีนสูตรใหม่อาจเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า สำหรับยาฉีด Evusheld ที่ อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันโควิด 19 เป็นยาที่เหมาะสมกับคนที่ไม่สามารถสร้างแอนติบอดีให้ตัวเองได้ และเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนที่มีประวัติการแพ้ยา คนที่กินยากดภูมิ ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งคนปกติไม่จำเป็นต้องใช้ 4. นายกฯ ติดตามสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์โควิด 19 พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในบางจังหวัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่ที่เข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง แสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มีอาการน้อย ไม่รุนแรง จึงขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และควรตรวจหาเชื้อหากพบมีอาการน่าสงสัย และขึ้นชมสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting จัดหาแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, acnews, thaigov, thailandplus - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมสัมมนา "สานเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" เพื่อเศรษฐกิจชุมชนคนไทยสุขภาพดี วิถีไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสแห่งการสวรรคต ที่ จ.ลพบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดี วิถีไทยจากนโยบายสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การปฏิบัติ” ระบุสถานบริการสาธารณสุขของ จ.ลพบุรี ส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ในทุกหน่วยบริการ ตั้งศูนย์เรียนรู้พระโอสถพระนารายณ์เป็นแหล่งเรียนรู้การแพทย์แผนไทย พร้อมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในสถานบริการทุกแห่ง ส่งผลให้มีการใช้พืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 36.65% หรือกว่า 1.1 ล้านบาท	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, 77kapded, amarintv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็น 1 ใน 10 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย พบมากเป็นอันดับ 5 ในเพศชาย และอันดับ 9 ในเพศหญิง พบในทุกกลุ่มวัย อุบัติการณ์สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น จัดเป็นโรคมะเร็งของระบบโลหิตวิทยา มักเกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย เช่น ลำคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับ แขน ข้อพับขา ในช่องอก และในช่องท้อง เป็นต้น สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ การสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. เผย ได้มีการเตรียมพร้อมกลไกมาตรฐานระบบสุขภาพอำเภอ (DHSA) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับ รพ.สต. ใน สธ. ส่วนสังกัดอื่นอยู่ที่ท้องถิ่นพิจารณา ขณะนี้มีเครือข่ายที่ผ่านการรับรอง DHSA 38 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>- นพ.ธราพงษ์ กัปโก รองนพ.สสจ.สกลนคร กล่าวว่า รพ.ทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพจาก สรพ. 100% และมีอำเภอที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน DHSA อีก 8 แห่งหรือประมาณ 50% และอีก 50% อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่ รพ.สต. ใน จ.สกลนคร ที่ขอทำการถ่ายโอนมีจำนวน 144 แห่ง แต่เนื่องจากใน 2566 มีเรื่องงบประมาณทำให้ต้องมีการชะลอ จึงมีบางส่วนยังอยู่สังกัด สธ. คาดเริ่มถ่ายโอนอีกรอบในปี 2567</p>	-
<p>ทลายโรงงานครีมน้ำแข็ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p> <p>- พ.ต.อ.เข้มชาติ วัฒนนาเกษม ผกก.ตม.เชียงราย ร่วมกับสสจ.เชียงราย เข้าตรวจค้นโกดังในพื้นที่หมู่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถยึดครีมบำรุงผิวและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องจักรจำนวนมาก มูลค่ารวมหลายล้านบาท ควบคุมนายณัฐพัฒน์ อุตการณ์ อายุ 29 ปี ผู้ดูแลโรงงาน แจ้งข้อหา ฐานผลิตเพื่อขายหรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางโดยไม่จดทะเบียนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>1. ผักปลาบและหญ้าปักกิ่งใช้รักษาโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลผักปลาบและหญ้าปักกิ่งใช้รักษาโรคมะเร็งได้นั้น เป็นข้อมูลเท็จ พิษทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้ แม้จะมีผลการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่าอาจมีส่วนช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น</p> <p>2. ย้อมสีผมบ่อยเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้น</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น 60% สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ายาย้อมสีผมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ ทั้งนี้ การใช้ยาย้อมผมเป็นประจำอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีอาการระคายเคืองบริเวณหนังศีรษะ หน้าผาก หู ดวงตา และคอ มีผื่นคันหรือลมพิษทั่วร่างกาย หากมีอาการแพ้รุนแรงจะทำให้หายใจลำบากและหมดสติได้นอกจากนี้ช่างทำผมยังเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีมากกว่าผู้ที่ย้อมผม เพราะต้องสัมผัสกับสารเคมีที่มาจากน้ำยาต่าง ๆ เป็นประจำ</p>	-
<p>เด็กกินน้ำยาล้างเครื่องเงินเสียชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ "สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว" โปสต์ว่า ที่ จ.สุพรรณบุรี เกิดเหตุเด็กหญิงวัย 1 ขวบ 9 เดือน กินน้ำยาล้างเครื่องเงินเสียชีวิต หลังแม่บุญธรรมเผลอใช้ล้างสร้อยแล้วไม่ได้เททิ้ง</p>	-